



คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ที่ ๑๑๒๖/๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสัมมนาวิชาการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ดำเนินการรับสมัครนักศึกษาภาคในเวลาราชการ ระดับปริญญาตรี ที่สมัครขอรับทุนการศึกษาต่อเนื่องและทุนการศึกษารายปี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมด้านการศึกษาแก่นักศึกษาที่มีความประพฤติดี มีจิตอาสา ขยันหมั่นเพียร และเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษาเล่าเรียน

เพื่อให้การดำเนินงานสัมมนาวิชาการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของผู้ที่มีจิตศรัทธา บริจาคทุนการศึกษา และอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสัมมนาวิชาการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ดังรายชื่อต่อไปนี้

กรรมการอำนวยการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ราเชนทร์	เหมือนชอบ	ประธานกรรมการ
นายธงชัย	เหลืองทอง	รองประธานกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมเกียรติ	ดูลสัมพันธ์	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอนก	เทียนบุชา	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกียรติพงษ์	ยอดเยี่ยมแกร	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยพร	ท่าจีน	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธมาภรณ์	พุ่มพิจ	กรรมการ
รองศาสตราจารย์ประเสริฐ	ฉิมท้วม	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อำนาจ	สวัสดิ์นะที	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิ	วงศ์ทองคำ	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐิติวิสต์	สุขป้อม	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิศมัย	จิตรรัตน์	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกพรรณ	ธัญญาวินิชกุล	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสุทธิ์	พวงนาค	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐพัชร	สายเสนา	กรรมการ
นายวีระพงศ์	รุชขพันธ์	กรรมการ
นายวิจิตร	จารุโณประถัมภ์	กรรมการ
นายบุญเกียรติ	ชีระภากร	กรรมการและเลขานุการ

กรรมการสัมภาษณ์นักศึกษา

นายธงชัย	เหลืองทอง	ประธานกรรมการ
นางสาวพรทิพย์	ไกรถาวร	รองประธานกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์แสงระวี	กระจำงศาสตร์	กรรมการ
นางสาวศิริเกศ	คุ้มพิทักษ์	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุธนา	เรียนสร้อย	กรรมการ
นายชัยศิริ	สนิพพลกลาง	กรรมการ
นางสาวสันธิตา	ตั้งคจิวงกูร	กรรมการ
นางสาวจุฬาลักษณ์	ตลับนาค	กรรมการ
นางผกาวดี	ไวกลสิกรรม	กรรมการ
นายเมธี	รุ่งโรจน์สกุล	กรรมการ
นางสาวสุพรรณิ	ปลัดศรีช่วย	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วาทีณี	นิลงาม	กรรมการ
นางปราณี	จำปาทอง	กรรมการ
นายประพร	วรรณบุษราคัม	กรรมการ
นายธนาเสฏฐ์	ผลเงาะ	กรรมการ
นางสาวศศิวิมล	สิทธิบุรณะ	กรรมการ
นายอาณัติ	นิยมเดชา	กรรมการ
นางสาวธัญญาลักษณ์	ลิ้มพันธ์	กรรมการและเลขานุการ
นางสาวนิภาภัทร์	ศาลิคุปต	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

- หน้าที่** ๑. ดำเนินการสัมภาษณ์และพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ยื่นใบสมัครขอทุนการศึกษา
๒. รวบรวมผลคะแนนและสรุปรายละเอียดข้อมูลนักศึกษาที่ผ่านการสัมภาษณ์ เพื่อประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสัมภาษณ์รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

กรรมการการเงิน

นางศิวาพร	เกิดวาจา	ประธานกรรมการ
นางสาวจำลอง	รอดแก้ว	รองประธานกรรมการ
นางอารมย์	ภู่งศ์อนันต์	กรรมการ
นางวนิดา	โลทกิจ	กรรมการ
นางสาวขจรจิตร	ธำรงวิศว	กรรมการ
นางภริตา	พานิชเจริญ	กรรมการ
นางนฤมล	ร่วมจิตร	กรรมการและเลขานุการ

- หน้าที่** ๑. ดำเนินการ เบิก - จ่าย เงินทุนการศึกษา
๒. สรุปจำนวนเงินทุนการศึกษาที่มีจิตศรัทธาบริจาคเพื่อสนับสนุนทุนการศึกษา
๓. สรุปจำนวนเงินคงเหลือในบัญชีเงินฝาก และดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากทุนการศึกษาทุกประเภท
๔. บันทึกกรายชื่อนักศึกษาผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา ระบบ MIS
๕. บันทึกเงินบริจาคทุนการศึกษา ผ่านระบบ E-donation

กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์

นายบุญเกียรติ	ซีระภากร	ประธานกรรมการ
นางสาวอ้อมฤทัย	แสงแดง	รองประธานกรรมการ
นายวีระชัย	ตระหง่านกิจ	กรรมการ
นายธนพล	เฉลียวจิตตวิเศษ	กรรมการ
นางสาวจารุวรรณ	จันทมาลา	กรรมการ
นางสาวพรประพิมพ์	บัวพิมพ์	กรรมการ
นางสาวสกลธรัตน์	ชัยศรีรักษ์	กรรมการ
นางสาวนิตา	แสงสาคร	กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่ ประชาสัมพันธ์ข่าวรับสมัครทุนการศึกษา และประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ผ่านการสัมภาษณ์หน้าเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม <https://www.chandra.ac.th>

กรรมการฝ่ายพยาบาล

นางปราณี	จำปาทอง	ประธานกรรมการ
นางสาวอัญชัญ	พระนอน	รองประธานกรรมการ
นางสาวพัชรินทร์	กุลเป็ง	กรรมการ

หน้าที่ จัดเตรียมยา เวชภัณฑ์ และตรวจวัดอุณหภูมินักศึกษาที่เข้ารับการสัมภาษณ์ทุนการศึกษา

สั่ง ณ วันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ราเชนทร์ เหมือนชอบ)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม